



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ประชาชนมักมีการเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามสถานที่จัดงานเทศกาล สถานบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งบางแห่งมีการจุดพลุ หรือดอกไม้เพลิง รวมถึงการทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในสถานที่ทางศาสนาสำคัญ ทำให้มีประชาชนรวมกันเป็นจำนวนมากในพื้นที่จำกัด บริการขนส่งมวลชนมีผู้ใช้บริการจำนวนมากโดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าบริเวณพื้นที่จัดงาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเหตุสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ อาทิ ภัยจากการคมนาคม ภัยจากอาชญากรรม ภัยจากอัคคีภัย ภัยจากความแออัดของประชาชน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๒๑ วรรคสอง (๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือจากผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ประชาชน รวมถึงผู้ผลิต สະสม จำหน่ายผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑. กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมและกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำนักงานเขต และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับบริเวณที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ล่อแหลมสูง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงอาชญากรรม ตรวจตราสถานบันเทิง สถานประกอบการ ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาจัดงานเฝ้าระวังดูแลในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นโดยใช้กล้อง CCTV รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานประกอบการที่ผลิต สະสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิง สำหรับสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้จำหน่ายดอกไม้เพลิงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมและกำกับดูแลการค้าดอกไม้เพลิงตามประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

๒. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประสงค์จะขอจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ให้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมแผนการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และห้ามมิให้ผู้ใดทำ สิ่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงรวมถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องถิ่น ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓. ขอความร่วมมือสถานประกอบการสถานบันเทิงผู้จัดงาน และเจ้าของพื้นที่จัดงาน วางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ การบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบอาวุธหรือวัตถุอันตราย ก่อนเข้างานและการจำกัดจำนวนคนให้เหมาะสมสภาพพื้นที่จัดงาน โดยประสานหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเขต สถานีดับเพลิงและกู้ภัย สถานีตำรวจ ร่วมพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพบริเวณพื้นที่จัดงาน หากพบจุดเสี่ยงอันตรายหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้ดำเนินการแก้ไขหรือประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ในการป้องกัน บรรเทาภัย อาทิ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง โทรโข่งกระจายเสียง ป้ายบอกเส้นทางออกฉุกเฉิน ให้พร้อมใช้งานกรณีเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัยอื่น ๆ ให้แจ้งสายด่วน โทร. ๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. แจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรโดยรถส่วนบุคคล ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือวัตถุอย่างอื่นที่ทำให้ความสามารถในการขับซึ่ลดลง ซึ่งนอกจากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายแล้วยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนสำหรับพื้นที่ที่จัดกิจกรรม ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางได้ผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบวัดและรายงานสภาพการจราจร (www.bmatraffic.com) และขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที (BRT) เรือโดยสารในคลองภาษีเจริญและคลองผดุงกรุงเกษม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะในระบบขนส่งมวลชนดังกล่าว ให้มีความพร้อมทุกด้านก่อนที่จะดำเนินการบริการประชาชน โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการสาธารณะ หรือบริเวณที่ต้องใช้เดินทางกลับพร้อมกันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม หากพบผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้งศูนย์เอราวัณ โทร. ๑๖๖๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร